

BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ CỬ TRI
Của ứng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể cùng các đại biểu cử tri 18 xã khu An-Huyện Quỳnh Phụ

Hôm nay rất vinh dự cho tôi hôm nay được về dự hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 4 HĐND Tỉnh tại thị trấn An Bài, cho phép tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể cùng các đại biểu cử tri đơn vị bầu cử số 4 lời chào, lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc.

Kính thưa hội nghị !

Tôi tên là: **MAI THỊ THU** Sinh ngày 10/12/1991

Quê quán: Xã Hồng Giang – Huyện Đông Hưng – tỉnh Thái Bình

Nơi đăng ký thường trú: Xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Chức vụ, nơi công tác hiện nay: UVBTV Hội LHPN huyện Quỳnh Phụ

Trình độ: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, chuyên ngành Lịch sử Đảng CSVN

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa hội nghị!

Hiện nay tôi đang công tác tại cơ quan Hội LHPN huyện với cương vị là UVBTV Hội LHPN huyện, là một công chức, đảng viên trẻ, trong thời gian qua tôi luôn cố gắng học tập, rèn luyện, tích cực học hỏi từ các đồng nghiệp, tích cực đi cơ sở và tiếp cận công việc một cách nhanh chóng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện và Hội LHPN huyện, tôi được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và được Ủy ban bầu cử của tỉnh giới thiệu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 gồm 18 xã, thị trấn khu An huyện Quỳnh Phụ. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với một công chức trẻ như tôi. Nhận thức rõ rằng Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện



chính sách pháp luật và tham gia vào việc quản lý Nhà nước. Tôi mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, xây dựng Nhà nước PQXHCHN thực sự là của dân, do dân, vì dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kính thưa các vị đại biểu! Thái Bình là mảnh đất giàu truyền thống văn hoá lịch sử và cách mạng. Những năm qua Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Phụ đã phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết, thống nhất, vượt qua những khó khăn giành được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng. Diện mạo nông thôn mới tỉnh Thái Bình ngày càng khởi sắc trong đó có vai trò không nhỏ của các tầng lớp phụ nữ nói chung và hội phụ nữ nói riêng. Bên cạnh đó vẫn còn những vấn đề tồn tại trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vấn đề giới và bình đẳng giới... Các vấn đề này cần có sự chung tay vào cuộc của toàn Đảng bộ, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong toàn tỉnh mới có thể giải quyết được. Với vai trò, trách nhiệm của mình, tôi cùng các tầng lớp phụ nữ nói riêng và nhân dân nói chung sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Một là: Bản thân sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Tích cực đấu tranh chống những biểu hiện sai trái, vi phạm pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cử tri, quan tâm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ. Giành nhiều thời gian đi cơ sở, tiếp xúc với nhân dân để nắm bắt được những vấn đề thực tế, lắng nghe, tổng hợp phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, đề xuất các biện pháp để giải quyết những vấn đề mà nhân dân đề nghị.

Hai là: Tích cực tham mưu với cơ quan, BCH Hội LHPN huyện, cấp ủy đảng, chính quyền những chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; thực hiện, bảo đảm bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội phát triển, khẳng định vị trí vai trò của phụ nữ trong xã hội. Tạo điều kiện cho cán bộ hội nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất chính trị... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội trong thời kỳ mới để phong trào phụ nữ của huyện Quỳnh Phụ, của tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển. Quan tâm, chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Mở rộng các hình thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập đặc biệt quan tâm đến phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo,

phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Tiếp tục khai thác các nguồn vốn, tín chấp vốn, cung ứng vật tư nông nghiệp để hội viên phụ nữ phát triển sản xuất. Tích cực mở các lớp chuyên giao KHKT, dạy nghề cho phụ nữ nông thôn. Vận động hội viên PN giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, cùng nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên quê hương.

Ba là: Tích cực tuyên truyền, vận động CB, HV PN học tập và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và các cuộc vận động của Hội góp phần xây dựng Thái Bình ngày càng giàu đẹp. Xây dựng, tổ chức cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, phấn đấu thực hiện, bảo đảm bình đẳng giới, vì sự phát triển của phụ nữ. Phát huy truyền thống văn hoá, đạo đức tốt đẹp của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, hoà nhập cộng đồng Quốc tế xây dựng người phụ nữ thời kỳ mới có sức khoẻ, có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu tham nhũng; giúp HV PN luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức xây dựng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến Ủy ban MTTQ tỉnh, Huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy- HĐND-UBND, UBMTTQ Thị trấn An Bài đã tạo điều kiện tổ chức buổi tiếp xúc cử tri ngày hôm nay. Xin cảm ơn các vị đại biểu khách quý; các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể cùng các đại biểu cử tri đơn vị bầu cử số 4 các xã khu An Huyện Quỳnh Phụ đã lắng nghe phần trình bày của tôi. Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu cử tri một lời chúc sức khoẻ, gia đình hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Quỳnh Phụ, ngày 06 tháng 5 năm 2021

**Người xây dựng
chương trình hành động**



Mai Thị Thu